

# XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ

1

Maria, SLE  
3.1.24

1\_Người nào thực hành Lời Chúa, chẳng cứ chót lười đầu môi, người  
2\_Người nào không màng Lời Chúa, cứ mãi ham mê lợi danh, người  
3\_Lời Chúa chính là lẽ sống, ánh sáng soi cho đời con. Lời

ấy được ví như là người khôn xây nhà trên đá. Người  
ấy được ví như người đại khờ xây nhà trên cát. Người  
Chúa là chính sức mạnh, dìu con qua ngàn sóng gió. Lời

khôn xây nhà trên đá, dầu có nước lũ tràn dâng, nhà  
khờ xây nhà trên cát, bão táp sóng lớn bủa vây, nhà  
Ngài muôn đời còn mãi, dầu tháng năm cứ vùn xoay. Hạnh

ấy sẽ không hề gì, vì đã có nền vững vàng.  
ấy sẽ mau tan tành, vì chẳng có nền vững vàng.  
phúc cho ai mỗi ngày, hằng biết sống Lời Chúa dạy.

Imprimatur: 26/9/24 tại TGP Sài Gòn. ĐGM Giuse Bùi Công Trác



Tải về PDF

Xin cho con biết xây dựng đời mình trên  
 nền tảng Đức Ki - tô. Để dù mưa sa, để dù nước cuốn, gian  
 khổ chẳng làm con ngã nghiêng. Và xin cho con biết  
 yêu chuộng Lời Ngài vì Lời Chúa vững bền và rất ngọt ngào.

Imprimatur: 26/9/24 tại TGP Sài Gòn. ĐGM Giuse Bùi Công Trác

# Sheet Xây Nhà Trên đá, file .PDF

"Người nào thực hành Lời Chúa chẳng cứ chót lưỡi đầu môi"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Xây Nhà Trên đá của tác giả Sr. Maria, SLE đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Xây Nhà Trên đá
- Tác giả: Sr. Maria, SLE
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/18413-xay-nha-tren-da>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Email: [info@truongca.com](mailto:info@truongca.com)

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](https://ivoicesoft.com)